

Ghi nhận ở đơn vị dẫn đầu

Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tiếp tục gặt hái kết quả cao, xếp thứ nhất, dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục toàn tỉnh.

Sôi nổi phong trào dạy tốt, học tốt

Từ lâu, phong trào dạy tốt, học tốt của thành phố được nhiều cấp, ngành đánh giá cao và luôn nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Nhiều năm liền giữ vững và duy trì chất lượng giáo dục đại trà, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng cao, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS hàng năm đạt từ 99,8 đến 100%. Đặc biệt, thành phố luôn là đơn vị tốp đầu toàn tỉnh về số lượng và chất lượng học sinh giỏi. Số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số giải toàn tỉnh. Để có kết quả này, ngay từ đầu mỗi năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Đồng thời, gắn bồi dưỡng học sinh giỏi với phong trào thi đua "Hai tốt", phong trào "Xây dựng



Học sinh tích cực tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp.

trường học thân thiện, học sinh tích cực". Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện như: đẩy mạnh công tác chuyên môn; thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học; tổ chức bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, chú trọng

bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, phù hợp từng đối tượng và đặc trưng bộ môn.

Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo hoàn thành và đạt kế hoạch

để ra; quy mô trường lớp không ngừng mở rộng, sĩ số học sinh các cấp học ổn định. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, dẫn đầu toàn tỉnh trong nhiều cuộc thi chủ chốt. Tỷ lệ trẻ vào học mầm non tăng, bảo đảm các chỉ tiêu về phổ cập trẻ 5 tuổi, tiểu học và THCS. 100% học

sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,82%, trong đó khá, giỏi chiếm trên 82%. Trong kỳ thi giải Toán tuổi thơ cấp quốc gia khối tiểu học, thành phố có 6/6 học sinh đều đạt, với 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba; 1 em đạt giải trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia; 17 học sinh đạt giải thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ cấp quốc gia, trong đó thủ khoa toàn quốc thuộc về học sinh thành phố Thái Bình. Khối THCS có 34 em đạt giải cấp quốc gia, 56 em đạt giải cấp tỉnh lớp 9. Số học sinh thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình 265/475 em, chiếm gần 56%, cao nhất tỉnh, tăng 5,75% so với năm học trước; 8/9 thủ khoa là học sinh thành phố.

Sẵn sàng cho những mục tiêu mới

Để năm học mới 2018 - 2019 đạt kết quả tốt, những ngày qua, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các xã, phường. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động công tác tham mưu, chuẩn bị các điều kiện nhất cho năm học mới; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị

quyết Trung ương 8 (khóa XI). Xây dựng đội ngũ giáo viên bảo đảm về cơ cấu và chất lượng theo hướng chuẩn hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, giữ vững danh hiệu dẫn đầu trong phong trào giáo dục toàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Thực hiện kỷ cương hành chính và cải cách công vụ. Đồng thời ổn định và phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Hướng dẫn, công khai các khoản thu, chi trong nhà trường; chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức. Chỉ thu các khoản cần thiết theo quy định, không thu dồn các khoản tiền ngay đầu năm học để giảm bớt khó khăn cho các gia đình học sinh và thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn thu theo quy định.

Năm học 2018 - 2019 đã cận kề, với sự nỗ lực của các địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo, sự tâm huyết của đội ngũ giáo viên, truyền thống hiếu học của học sinh thành phố, tin rằng ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường" sẽ là ngày hội lớn của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

MINH NGUYỄN

Lễ khai mạc kỳ thi của ASIAD



Ngon núi trong sân vận động - tái hiện hình ảnh hùng vĩ của đất nước Indonesia.

(chinhphu.vn) Tối ngày 18/8, lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 diễn ra tưng bừng trước sự chứng kiến của khoảng 80.000 người trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia.

Lễ khai mạc kéo dài khoảng 3 giờ với sự tham gia của 4.000 vũ công, gần 20 ca sĩ và hàng trăm nhạc sĩ Indonesia cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi nổi tiếng thế giới.



Susi Susanti - vận động viên Indonesia giành huy chương vàng môn cầu lông tại Olympic Barcelona 1992 thấp sáng đài lửa Á vận hội 2018.

Tại buổi lễ, ban tổ chức ASIAD 2018 đề cao sức mạnh đoàn kết, tinh thần thượng võ, sự đa dạng văn hóa, di sản và kế thừa tinh hoa của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này. Hình ảnh về đất nước Indonesia, chủ nhà ASIAD 18 cũng đã được tái hiện trong một khung cảnh kỳ vĩ. Với ý tưởng giới thiệu sự kỳ vĩ của thiên nhiên của đất nước Indonesia, các nhà tổ chức đã dựng một sân khấu rất lớn mô phỏng vùng đất với nhiều cây xanh, thác nước và đồi núi của xứ vạn đảo. Người ta đã dựng một ngọn núi nhân tạo dài 135m, rộng 30m và cao 26m ngay trong sân vận động Gelora Bung Karno. 12.775 cây cối các loại và hoa đã được sử dụng để phủ trên một diện tích có lên tới 3km vuông. Trong lòng núi có hệ thống đường ngầm để các diễn viên có thể dễ dàng di chuyển.

Sau lễ thượng cờ nước chủ nhà Indonesia và lời tuyên thệ của đại diện trọng tài và vận động viên, cam kết một kỳ ASIAD trong sạch và công bằng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia Erick Thohir phát biểu chào mừng các vận động viên và quan chức đoàn thể thao đến với đất nước Indonesia. Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo tuyên bố khai mạc ASIAD 2018. Lễ chào mừng được lấy từ Ấn Độ, quê hương của phong trào ASIAD và sau khi "chu du" hơn 18.000km trên khắp đất nước Indonesia, ngọn lửa Á vận hội bắt đầu cháy sáng trên đài lửa sân vận động Gelora Bung Karno.

ASIAD 2018 thu hút sự tham gia của hơn 16.000 thành viên thuộc 45 đoàn thể thao toàn châu Á, trong đó có hơn 11.000 vận động viên, tranh tài 40 môn thể thao (465 nội dung).



Đoàn Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc ASIAD 2018.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành qua lễ đài với người cầm quốc kỳ là vận động viên đầu kiểm Vũ Thành An.

Đoàn thể thao Việt Nam tới ASIAD với 523 thành viên, trong đó có 352 vận động viên (177 nữ, 175 nam), thi đấu 32 môn và phân môn. Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD lần này là giành được từ 3 - 5 huy chương vàng.

NGUYỄN TÙNG

Chuyện ở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, quán triệt, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của ngành. Mỗi cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, giữ cho pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị đã không ngừng đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác. Trong công tác kiểm sát tin báo về tội phạm, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện tốt quy chế phối hợp, duy trì chế độ tiếp công dân, trực nghiệp vụ; kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của cơ quan điều tra; đã ban hành quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Công an huyện trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết tố giác,



Viện kiểm sát thường xuyên phối hợp với tòa án mở các phiên tòa lưu động tại cơ sở.

tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Vì vậy, chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm ngày càng được nâng cao, các vụ việc đã được chủ động điều tra xác minh, xử lý ngay từ ban

đầu. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà không ngừng nâng cao trách nhiệm kiểm

sát trong hoạt động điều tra, gắn việc giữ quyền công tố nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Trong 7 tháng đầu năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã thực hiện nghiêm công

tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, trong đó đã giải quyết gần 90% số tin báo, kiểm sát điều tra 72 vụ/120 bị can. Tỷ lệ giải quyết án của đơn vị đạt 100%, các vụ việc truy tố luôn bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án nào truy tố oan, sai, không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có vụ án nào đình chỉ không có tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tạm giữ, tạm giam, thi hành án, xét khiếu tố và giải quyết các vụ việc dân sự... được tăng cường và nâng cao chất lượng.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà còn thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp theo hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành. Thông qua đó, tăng cường và nâng cao trách nhiệm của Viện trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các khâu công tác đúng trọng tâm, trọng điểm, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Nguyễn Hưng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

huyện Hưng Hà: Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và thực hiện các bước đột phá, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ, kiểm sát viên để nắm chắc những quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm sát việc thụ lý của tòa án không để có trường hợp tòa án trả lại đơn khởi kiện mà viên kiểm sát không biết. Thường xuyên đối chiếu số liệu người đến nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện để theo dõi việc thụ lý và chuyển thông báo thụ lý cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện, qua đó nắm chắc việc thụ lý của Tòa án nhân dân huyện, kịp thời yêu cầu Tòa án chuyển các thông báo thụ lý cho đơn vị để kiểm sát theo quy định. Kiểm sát viên chủ động nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, kiểm sát chặt chẽ việc thu thập chứng cứ, việc lập hồ sơ của tòa án. Kết thúc phiên tòa, kiểm sát viên kiểm tra biên bản phiên tòa, báo cáo kết quả phiên tòa với lãnh đạo Viện. Đối với việc dân sự, kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ thời hạn giải quyết, nghiên cứu hồ sơ, chú trọng đến thủ tục tố tụng mà thẩm phán đã thực hiện.

NGUYỄN TÙNG



Đóng bảo hiểm y tế liên tục để bảo đảm quyền lợi khi khám chữa bệnh

Đóng bảo hiểm y tế liên tục không bị gián đoạn theo đúng quy định, chủ thể không chỉ được bảo đảm quyền lợi chi trả chi phí khám chữa bệnh, nếu có thời gian đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, còn là 1 trong 2 điều kiện để chủ thể được hưởng quyền lợi không cùng chi trả.

Ở phía ngoài hành lang phòng phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Nguyễn Thị Hoa là người nhà bệnh nhân bốn chân lo lắng đứng ngồi không yên. Lý do bởi chị vừa lo chống đang được các bác sĩ phẫu thuật, kết quả không biết thế nào, vừa lo về số tiền viện phí phải chi trả dự kiến lên tới vài chục triệu đồng. Càng nghĩ, chị càng dẫn vật, tự trách mình chỉ vì chủ quan, tiết kiệm "ngớ ngẩn"

không mua ngay thẻ BHYT khi hết hạn sử dụng. Đến khi chẳng may tai nạn ập đến, phải đi bệnh viện thì lại không có thẻ BHYT, không có quỹ BHYT chi trả chi phí.

Chị Hoa chia sẻ: Mặc dù thu nhập của gia đình không cao, song 3 năm qua mỗi năm vợ chồng chị đều dành một khoản tiền mua thẻ BHYT tự nguyện theo hộ gia đình cho tất cả các thành viên để đề phòng khi ốm đau, tai nạn. Song trong

3 năm mua thẻ liên tục ấy, mọi người trong gia đình chị đều may mắn khỏe mạnh, chưa thực sự phải dùng đến tấm thẻ BHYT lần nào. Vì vậy tháng trước, dù biết thẻ BHYT đã hết hạn sử dụng, song vợ chồng chị chần chừ chưa vội mua tiếp nối lần thứ tư, để tiền dùng vào việc khác. Bởi anh chị nghĩ mọi người trong gia đình đều đang khỏe mạnh, nếu bỏ vài triệu đồng ra mua thẻ BHYT cho cả nhà mà không phải dùng đến như 3

lần trước cũng phí... Nhưng không may, chồng chị vừa bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, gãy xương đùi và nhiều vết thương ở phần mềm khác. Bác sĩ thông báo chi phí điều trị khá cao. Chị thực sự bối rối và ân hận vì đến lúc cần dùng đến thẻ BHYT, thì thẻ đã hết hạn hơn một tháng và chưa mua thẻ mới. Dù rất buồn, song chị Hoa vẫn chia sẻ với những người xung quanh về trường hợp không may của gia đình

minh, mong mọi người lưu ý mua thẻ BHYT liên tục để không ai mắc phải sai lầm như gia đình mình.

Tim hiểu tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, những trường hợp đáng tiếc không được quỹ BHYT chi trả dù trước đó đã có mua thẻ BHYT thường chỉ tập trung chủ yếu ở nhóm đối tượng người lao động đã hết hạn đóng, cơ quan chậm đóng BHYT. Đối với những đối tượng mua BHYT tự nguyện theo hộ gia đình, ngoại trừ những trường hợp biết đã hết hạn sử dụng, song có tình chưa mua tiếp như chị Hoa, còn có trường hợp đáng tiếc là khi chủ thẻ mua thẻ không theo năm tài chính, nên để quên, không để ý thẻ BHYT của mình đã hết hạn sử dụng. Khi ốm đau, tai nạn cần đến, giờ thì không còn giá trị sử dụng khi đi khám chữa bệnh... Bởi theo góc độ pháp lý, nguyên tắc của BHYT là có đóng, có hưởng. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế: Thẻ BHYT không còn giá trị sử dụng khi hết hạn, quyền lợi của người có thẻ BHYT được bảo đảm khi

họ còn tham gia BHYT, điều đó có nghĩa, khi hết hạn thì người tham gia BHYT sẽ hết quyền lợi.

Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi khi tham gia BHYT, người tham gia BHYT không nên tính toán tiết kiệm, chần chừ không mua ngay thẻ BHYT khi hết hạn, mà cần tiếp tục mua ngay để có thẻ sử dụng khi đi khám chữa bệnh. Ngoài ra, mua ngay thẻ BHYT khi thẻ cũ hết hạn, giá trị sử dụng của thẻ mới sẽ được

nối tiếp với thẻ cũ, quyền lợi BHYT sẽ được liên thông. Bởi nếu mua BHYT 5 năm liên tục không gián đoạn theo quy định, trên tấm thẻ BHYT sẽ có dòng chữ "Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày...". Dòng chữ này quan trọng và có ý nghĩa vì giúp người tham gia BHYT và cơ sở y tế xác định được thời gian đóng BHYT. Khi đó, chủ thẻ sẽ còn được hưởng nhiều quyền lợi không phải cùng chi trả khi đã có thời gian tham gia

BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không dùng tuyến). Có đủ 2 điều kiện trên, người bệnh sẽ được cấp "Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm" và sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

HÀ DUNG



Xét nghiệm trên hệ thống thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.